

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG

TRƯƠNG TRUNG DŨNG

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới

Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) và thực hiện các cuộc vận động của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Đồng Hới đã không ngừng được đổi mới, phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, sức lan tỏa lớn, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh (TSVM), xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), “mẫu mực, chính quy”.

Thành phố Đồng Hới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Quảng Bình. Tuy địa hình hẹp nhưng có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh và địa bàn Quân khu 4.

Trong 5 năm qua, LLVT thành phố Đồng Hới thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào TĐQT trong điều kiện tình hình trong nước, địa bàn tỉnh, thành phố luôn ổn định và phát triển. Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy vậy, tình hình thế giới, khu vực, nhất là Biên Đông diễn biến phức tạp, khó lường, có lúc căng thẳng. Trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch cấu kết với các đối tượng tôn giáo thường xuyên lợi dụng sự cố môi trường biển, các vấn đề nhạy cảm trong quản lý, điều hành xã hội để xuyên tạc, chống phá quyết liệt. Trên địa bàn thành phố, các tệ nạn xã hội đang có những

diễn biến phức tạp. Hậu quả sự cố môi trường biển, thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đội ngũ cán bộ có nhiều biến động; biên chế một số đơn vị dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên có sự thay đổi; lực lượng sẵn sàng nhập ngũ còn gặp nhiều khó khăn.

Nhận thức sâu sắc tình hình, chủ động khắc phục khó khăn, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, quán triệt sâu sắc các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội thi đua yêu nước và TĐQT, các cuộc vận động các cấp đã đề ra; cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã chủ động, tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng TĐKT đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào TĐQT và các cuộc vận động, từ đó xây dựng động cơ đúng đắn và quyết tâm thực hiện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Các cơ quan, đơn vị cơ sở trong LLVT thành phố đã chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện từng giai đoạn, hàng năm với những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện sát đúng; duy trì thường xuyên, liên tục, có nền nếp, bám sát các hoạt động thực tiễn của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực với các chủ đề lớn xuyên suốt như “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn”, “LLVT thành phố Đồng Hới ra sức thi đua đổi mới, sáng tạo, hoàn thành

xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Hội đồng thi đua, tổ thi đua thường xuyên kiểm toàn đầy đủ số lượng, chất lượng, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với thực tiễn; chú trọng sơ, tổng kết, đánh giá chặt chẽ từng giai đoạn, đợt thi đua; tập trung các giải pháp nhằm khắc phục các khâu yếu, mặt yếu; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kịp thời biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và cố gắng vươn lên trong công tác, tạo sức lan tỏa trong thực hiện phong trào TĐQT.

Phong trào thi đua đã tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Nâng cao chất lượng hoạt động của “Lực lượng 47”, tham gia đấu tranh trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo đảm an toàn đơn vị. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp được triển khai sâu rộng, tạo chuyên biến về nhận thức, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là việc làm theo. Đã tập trung xây dựng ba tập thể và sáu cá nhân tiêu biểu với nhiều cách làm mới, sáng tạo, điển hình tiên tiến toàn diện và từng mặt công tác được phổ biến nhân rộng. Từ những biện pháp, cách làm sáng tạo của phong trào “LLVT thành phố Đồng Hới chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “LLVT Đồng Hới chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã huy động xây tặng 06 nhà tình nghĩa, hơn 400 triệu đồng; thực hiện Chương trình “Nồi cháo tình thương”, “Vòng tay nhân ái” để giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tham mưu tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công; quyên

góp, ủng hộ và sử dụng có hiệu quả các loại quỹ như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Ủng hộ đồng bào bị bão lụt” hàng trăm triệu đồng. Hoàn thành chi trả trợ cấp theo Quyết định 49/QĐ-TTg và Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 1.963 đối tượng. Lực lượng vũ trang thành phố đã thi đua xung kích thực hiện tốt công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; làm nòng cốt trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả của bão, lũ, ổn định đời sống, sản xuất. Thông qua đó, hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong lòng người Nhân dân thành phố. Đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, phong phú, lành mạnh, bảo đảm tốt đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, 5 năm liền được UBND thành phố công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa”. Chi hội Phụ nữ đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ Ban CHQS thành phố đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hội đồng quân nhân, Chi đoàn Đại đội Pháo phòng không 37^{mm} hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng và có nhiều đổi mới trong hoạt động phong trào thi đua.

Phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI), Nghị quyết TW4 (Khóa XII) tạo sự chuyển biến tích cực về phẩm chất năng lực, đạo đức lối sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên. Thực hiện phong trào “3 tự giác” trong toàn Đảng bộ: Tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tự giác học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác; tự giác kiểm tra, rà

soát chính mình và sửa chữa khuyết điểm. Hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (HTT&XSNN) đạt trên 85%; phân loại cán bộ trên 90,5% HTT&XSNN. Đảng bộ luôn đạt TSVM và TSVMTB; có 9 lượt tổ chức đảng, 21 lượt đảng viên được các cấp khen thưởng; bồi dưỡng, rèn luyện được 4 nữ dân quân thường trực, 545 chiến sĩ DQTV ưu tú trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 35,78%).

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, phong trào TĐQT đã tập trung triển khai thực hiện phong trào “3 tiên phong” đối với LLVT và nhân dân thành phố: Tiên phong nhận thức và trách nhiệm BVTQ; tiên phong tham gia nghĩa vụ quân sự và công an Nhân dân; tiên phong xây dựng và huấn luyện SSCĐ của các lực lượng. Ban CHQS thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu kiện toàn, phát huy hiệu lực Ban chỉ đạo xây dựng KVPT; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự kiêm phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo phòng không nhân dân. Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh (QP, AN), xây dựng tiềm lực, thế trận trong KVPT ngày càng vững chắc. Năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động KVPT được nâng lên. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; nâng cao chất lượng chỉ huy quân sự phường Bắc Lý và xã Đức Ninh. Tổ chức đăng ký, quản lý, sắp xếp các đơn vị DBĐV tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 92,5%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, chất lượng ngày càng cao; tuyển sinh quân sự tỷ lệ đổ vào các trường đạt 21,9%; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng đạt 98,6% kế hoạch. Tham mưu đầu tư, quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, đất quốc phòng; hoàn thành

công trình CH4-ĐH-01, bố trí phòng làm việc riêng cho 100% Ban CHQS xã, phường; xây mới 55% nhà trực, nhà làm việc cho lực lượng dân quân. Tổ chức các cuộc diễn tập cấp thành phố; tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 đạt kết quả tốt. Xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện (VMTD), cụm an toàn làm chủ; hàng năm có từ 87,5 đến 93,75% đạt VMTD, 4/4 cụm đạt khá.

Xác định đúng đắn vị trí, vai trò nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, phong trào thi đua đã triển khai nhiều mô hình, biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực, đạt kết quả rõ nét trên các mặt. Thường xuyên chủ động phối hợp với Công an thành phố, Đoàn Biên phòng Nhật Lệ nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý có hiệu quả mọi tình huống, bảo đảm ANCT-TTATXH. Chủ động hoàn thiện hệ thống văn kiện, luyện tập các phương án SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; thực hiện tốt đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nâng cao chất lượng từng khoa mục, đề mục, sát yêu cầu thực tế. Nhiều phong trào, mô hình hiệu quả thiết thực cao như: mô hình huấn luyện tập trung, phong trào “*Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập*” của các đơn vị DQTV, “*Ngắm giới, bắn trúng*” của Đại đội PPK 37^{mm}. Chú trọng lấy kết quả huấn luyện làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ các đơn vị DQTV; thực hiện tốt xây dựng điểm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình huấn luyện DQTV. Qua đó, đã hoàn thành chương trình huấn luyện, kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, có 76-85% khá, giỏi. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao. Trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT thành phố được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua thực hiện tốt xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ

(Xem tiếp trang 31)

động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn với “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân đối với công tác TĐKT. Ban hành kế hoạch, lộ trình xây dựng, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa - xã hội đến quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Ba là, đổi mới và đa dạng các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về công tác TĐKT; có sự chỉ đạo, phối kết hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp với các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện đồng bộ bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến, đồng thời tuyên truyền nêu gương sâu rộng các điển hình tiên tiến.

Với tinh thần “*Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua*” và tiếp nối truyền thống quê hương “*Quảng Ninh anh hùng*”, hy vọng rằng trong giai đoạn 2021-2025 sẽ có càng nhiều mô hình, điển hình xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Quảng Ninh giàu đẹp và ổn định ■

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ... (Tiếp theo trang 28)

quan, đơn vị đã tạo sự chuyên biến vững chắc, giữ ổn định tình hình. Nhiều biện pháp quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị số 103/CT-BQP về việc “*Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội Nhân dân*”; Chỉ thị 07/CT-TM của Bộ Tổng tham mưu về thực hiện “*Năm kỷ luật, kỷ cương 2020*” đã được triển khai thực hiện. Tích cực chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm toàn diện, điểm theo từng mặt công tác, từng nội dung để nhân rộng. Coi trọng củng cố doanh trại, quản lý bộ đội chặt chẽ về tư tưởng, kỷ luật, các mối quan hệ, mọi lúc, mọi nơi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTB. Tích cực tham gia giải thưởng Nguyễn Việt Xuân, hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp; hoạt động nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính quân sự đạt kết quả tốt. Đã chỉ đạo tập trung biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng bộ Quân sự thành phố giai đoạn 1945-2015.

Những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT là minh chứng của sự đoàn kết thống

nhất, cộng đồng trách nhiệm của tập thể và từng cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố. Trong 5 năm qua, đã có 352 lượt tập thể và 437 lượt cán bộ, chiến sĩ (bộ đội địa phương, DQTV, DBĐV) được khen thưởng trong phong trào TĐQT.

Thực hiện tốt phong trào TĐQT và các cuộc vận động trong thời gian qua đã thực sự trở thành “đòn bẩy” góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố luôn đạt TSVM và TSVM tiêu biểu; LLVT thành phố luôn dẫn đầu trong phong trào TĐQT của LLVT tỉnh; năm 2016, 2019 đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, năm 2017, 2018 Quân khu tặng cờ thi đua xuất sắc. Đây chính là động lực để LLVT thành phố tiếp tục đoàn kết, quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị của quê hương Quảng Bình “Hai giới” ■